

Số: /BC-MTTQ-BTT

Tam Kỳ, ngày tháng năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.**

Thực hiện Công văn số 1300-CV/TU ngày 27/4/2023 của Thành uỷ Tam Kỳ về việc tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ Đoàn kiểm tra của BCD PCTN, TC tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo kết quả như sau:

#### **1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực**

Công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng được thực hiện với nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị tuyên truyền; lồng ghép tại các cuộc họp giao ban của Ban Thường trực; giao ban với các tổ chức chính trị xã hội thành phố; giao ban với Mặt trận các xã, phường.....; thông qua hệ thống thông tin tuyên truyền như: Trang thông tin điện tử Mặt trận thành phố, Fanpage Mặt trận các cấp, chuyên mục đại đoàn kết, Zalo OA; thông qua việc tiếp công dân của đơn vị.... Do sự đa dạng và phong phú nên các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó làm cho nhân dân nắm vững và hiểu rõ các vấn đề, những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo dư luận mạnh mẽ trong xã hội. Kiên quyết lên án mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn, hội viên và nhân dân về ý thức và trách nhiệm của mình trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố cáo những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

#### **2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực**

##### **2.1. Kết quả công khai minh bạch trong tổ chức và hoạt động**

Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2029 - 2024; thực hiện chương trình công tác năm, 6 tháng, quý, tháng đã ban hành. Việc bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của đơn vị được thường xuyên, kịp thời; sắp xếp, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, người lao động đảm bảo tính thống nhất, theo vị trí việc làm; gắn trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, bảo đảm cấp

dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

Thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử văn bản chỉ đạo điều hành, lịch làm việc trong tuần, lịch tiếp công dân hàng tháng; các loại quỹ;

## **2.2. Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ**

Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công. Việc công khai công tác quản lý thu, chi tài chính của các cơ quan đảm bảo theo đúng quy định. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quán triệt đến từng cán bộ, công chức, người lao động ý thức được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Không sử dụng các thiết bị điện ngoài mục đích phục vụ công tác, hoạt động của đơn vị. Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.

## **2.3. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử; chuyển đổi vị trí công tác**

Thường xuyên quan tâm đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, người lao động.

Đã thực hiện chuyển đổi một số vị trí công tác của cán bộ, công chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Từ năm 2022 đến nay đã luân chuyển điều động đến 03 đồng chí, điều động chuyển công tác 02 đồng chí.

## **2.4. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền**

Thường xuyên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan, đơn vị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn chú trọng việc tăng cường triển khai áp dụng khoa học công nghệ trong giải quyết các công việc chuyên môn, thực hiện nghiêm túc việc gửi và nhận văn bản điện tử qua phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Việc thực hiện trả lương và thanh quyết toán các khoản thu chi đều qua tài khoản.

## **2.5. Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn**

Hàng năm, Mặt trận thành phố hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập trong cơ quan. Toàn bộ bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu đã được bàn giao đến cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định. Qua việc kê khai tài sản thu nhập nhận thấy nguồn thu nhập chính của cán bộ đều phụ thuộc vào chế độ tiền lương của Nhà nước, tài sản chủ yếu kê khai là thửa đất đang sử dụng làm nhà ở; các đối tượng thuộc diện phải kê khai chưa có biểu hiện gì thiếu trung thực trong việc kê khai. Trong thời gian qua, không có trường hợp nào phải xác minh tài sản thu nhập cũng như xử lý vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

## **3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực:**

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chưa phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực đối với hoạt động của cơ quan và cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị.

#### **4. Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

Trong thời qua, công tác phòng chống tham nhũng đã có sự chuyển biến tích cực là do có sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, giám sát, kiểm tra về phòng chống tham nhũng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và ý thức của cán bộ, công chức, người lao động trong công tác đấu tranh và phòng, ngừa tham nhũng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và nhân dân trong giám sát việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn, quy định đối với các cơ quan nhà nước và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tăng cường giám sát chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác cán bộ; việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị xã hội phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy tốt chức năng tham gia phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản của cấp uỷ, chính quyền liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trên đây là báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thành uỷ Tam Kỳ theo quy định./.

#### **Nơi nhận:**

- Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Thành uỷ Tam Kỳ;
- Lưu VP, VT.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ba**